

## EXIM BANK จับมือ JBIC และ สพพ. สร้างความร่วมมือพัฒนาเอเชียและลุ่มแม่น้ำโขง

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ได้รับเกียรติจาก ดร.ทง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ ระหว่าง EXIM BANK กับ JBIC โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และ Mr. Wataru Yoshida, Resident Executive Director for Asia and Oceania ของ JBIC เป็นผู้ลงนาม และระหว่าง สพพ. กับ JBIC โดยร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี ผู้อำนวยการ สพพ. และ Mr. Hiroto Arakawa, Executive Director ของ JBIC เพื่อความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนของนักธุรกิจไทยและญี่ปุ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและทวีปเอเชียโดยรวม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กล่าวว่ MOU ระหว่าง EXIM BANK กับ JBIC ฉบับนี้จะเป็นกรอบการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs รวมทั้งนักธุรกิจไทยและญี่ปุ่นที่มีศักยภาพเข้าไปประกอบการค้าและการลงทุนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและความต้องการของประเทศเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตและมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจของประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดย EXIM BANK และ JBIC จะให้ความสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชีย

ด้านร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี ผู้อำนวยการ สพพ. กล่าวว่ ความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับ JBIC ในครั้งนี้จะช่วยให้อุปแบบความช่วยเหลือของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระยะยาว โดย JBIC ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดีในด้านนี้ พร้อมจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ สพพ. เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรทั้งสอง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและนโยบายของประเทศเพื่อนบ้านและงานค้นคว้าวิจัยอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดและดำเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ JBIC จะให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ร่วมประชุมหารือและจัดโครงการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการทำงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ

23 พฤษภาคม 2549

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้าสินค้าหรือบริการที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก และการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ